

Mỗi Độ Thu Về



Nhạc: Lê Văn Tú
Lời: Lê Văn Tú & Nguyễn Hữu Hiệp

Andante espressimo (Chậm vừa)

Buồn rơi theo lá vàng phai cuối trời, Quãng
Buồn rơi theo tháng ngày vương vấn hời, Cuộc
đường chiều chới với, những bước chân lẻ loi. Buồn
tình nào xa bay, theo áng mây mờ phai. Buồn
đi, có biết rằng ta vẫn đợi, những mùa Thu đi qua, vương
đi, có biết rằng thu vẫn đợi, vẫn chờ đợi xa xôi, những
vấn trong hồn ta. Đường xưa đã mấy mùa mưa
tháng năm tàn rã. Chiều trời, như quãng đời ta
qua, đã mấy lần phơi pha, đâu những ngày mạn nồng thiết tha.
trời, theo những mùa Thu phai, xa quá rồi giòng lệ đã với.
Mà nay, những tiếng thầm trên phím đàn, chỉ
Giờ đây, cơn gió về lay ước thề, ngở
là niềm bàng hoàng trên lối xưa hoang tàn.
người từ xa xăm trên lối xưa âm thầm.



Cuộc tình nào dãi dãi cách chia, như giòng sông dãi cuốn trôi, bao nhiêu mùa
 Cuộc tình nào dãi dãi cách chia, như giòng sông dãi cuốn trôi, bao nhiêu mùa



Thu đi rất xa. Lời hẹn nào còn trong giấc mơ, và chìm theo nỗi
 Thu đi rất xa. Một lần nào cùng chia ước mơ, còn đây trong nỗi



nhớ, mỗi khi Thu về. Rồi đây, khi nắng vàng phai
 nhớ, mỗi khi Thu về. Giờ đây, khi lá vàng giăng



cuối trời, cũng là mùa mưa rơi, trên lá hoa té tơi.
 khắp trời, nghe hồn mình mưa rơi, thương nhớ bao giờ người.



Còn đâu những tháng ngày xa vắng rồi, Chỉ
 Rồi đây em có về qua chốn này, Để



còn mùa Thu qua, vương vấn trong hồn ta.
 tìm mùa Thu xưa, vương vấn trong hồn thơ.

Sheet Mỗi độ thu về, file .PDF

"1. Buồn rơi, theo lá vàng phai cuối trời"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Mỗi độ thu về của tác giả Lê Văn Tú đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Mỗi độ thu về
- Tác giả: Lê Văn Tú
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/3570-moi-do-thu-ve>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com